

“ซินเน็ค (ประเทศไทย)” ผนึกกำลังพันธมิตรกรุงศรี ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์



27 กรกฎาคม 2564

22

ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และสื่อประชาสัมพันธ์แก่ธนาคารกรุงศรี เป็นการขยายช่องทางจัดรับทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และสื่อประชาสัมพันธ์แก่ธนาคารกรุงศรี เพื่อนำไปจัดตั้งที่อาคารสำนักงานของกรุงศรีและบริษัทในเครือ เป็นการขยายช่องทางจัดรับทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล ผ่านโครงการ “ทิ้ง...ให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” ของซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมี นายศรัณย์ ศตะนาวัน (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมความร่วมมือและผลานความเชี่ยวชาญกับพันธมิตรเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

แชร์ข่าว :



Tags: [อื่นๆ](#)



☒ ทิ้งให้ถูกที่...สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และสื่อประชาสัมพันธ์แก่ธนาคารกรุงศรีฯ ผ่านโครงการ “ทิ้ง...ให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” โดยมีศรีรัช ศตะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นตัวแทนรับมอบ



• itthanews@hotmail.com

ผนึกกำลัง ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และสื่อประชาสัมพันธ์แก่ธนาคารกรุงศรี เพื่อนำไปจัดตั้งที่อาคารสำนักงานของกรุงศรีและบริษัทในเครือ เป็นการขยายช่องทางจัดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล ผ่านโครงการ “ทิ้ง...ให้ถูก” ที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” ของชินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมี นายศรัณย์ ศตะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมความร่วมมือและผสานความเชี่ยวชาญกับพันธมิตรเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบบางก่อกำเนิด และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป



ลดชยะ - ศรีชัย ศตะนาวิน ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีตาม
มาตรฐานสากล ผ่านโครงการ “Think...ให้ถูกทีกับ Trusted by Synnex E-Waste” ของ
ซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมี สุธิดา มงคลสุธี ปธ.จนท.บห. บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11196

Col.Inch: 17.57

Ad Value: 27,233.50

ภาพข่าว: ข่าวชิ้นคนชิ้น: ภูเก็ต

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 81,700.50

คลิป: สีสี่

ข่าวชิ้น คนชิ้น



ภูเก็ต - สร้อย ศษะนาวิณ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ แบงก์กรุงศรี รับมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก สุธิดา มงคลสุธี ปร.จนท.บพ.ชินเน็ค (ประเทศไทย) นำไปตั้งที่อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ และบริษัทในเครือ โครงการ "ทิ้ง...ให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste"

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11201

Col.Inch: 15.74

Ad Value: 17,314

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 51,942

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ลดขยะ



ลดขยะ - ศรีรัช ศตะนาวิน ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล ผ่านโครงการ “ทิ้ง...ให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” ของ ซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมี สุทธิดา มงคลสุธี ปธ.จนท.บพ. บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์

“ลือกดาวน”

ถ้าทำแบบ'ทิพย์ๆ'จะทำไป'เพื่อ'

พินิจพิเคราะห์การที่ “รัฐบาล” ประกาศ “ลือกดาวน” มาแล้วหลายครั้ง สามารถสรุปได้เลยว่า “ไม่ได้ผล” เพราะไม่ได้เป็นการลือกดาวนอย่างที่ควรจะเป็น เป็นเพียงแค่คำประกาศที่ไม่ได้เป็นจริงเป็นจังในทางปฏิบัติ

ใครที่มี “จิตสำนึกสาธารณะ” ก็สนองตอบต่อการลือกดาวนเต็มๆ ส่วนใครที่ไม่ได้สนใจและมีพฤติกรรมและการใช้ชีวิตโดยไม่ได้สนใจใยดี ก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิม ขณะที่ “หน่วยงานภาครัฐ” ก็ได้กระทำการใดๆ ที่จะรองรับการลือกดาวนให้มีประสิทธิภาพ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าจะลือกดาวนแบบ “ทิพย์” แล้วจะทำกันไปเพื่ออะไร

ถ้าจะลือกดาวนให้เห็นผลในการหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จริงๆ ก็ต้องทำแบบ “อุ้ยอ้าย” ระบบการตรวจสอบเชิงรุก ระบบการควบคุมประชากรมิให้เคลื่อนย้าย ระบบการ “สงเสริมขง” และของกินของใช้ในระหว่างที่กักตัวอยู่บ้าน ไม่นับรวมถึงประชาชนที่ต้องออกไป “ทำงาน” เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งถ้าบริษัทห้างร้านไม่ให้ความร่วมมือแล้ว จะให้กักตัวอยู่ที่บ้านกันได้อย่างไร เช่นเดียวกับ “คนหาเช้ากินค่ำ” ที่มองยังไม่ถึงกับควมไม่ได้ดังที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา และเกิดคำถามตามมาว่า “อุ้ยอ้ายไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวเหมือนพวกท่าน จะให้หยุดอยู่กับบ้านแล้วจะเอาอะไรกิน”

ดังนั้น ต้องวางแผนให้เป็นระบบ มิใช่เป็นเพียงแค่การประกาศลือกดาวนด้วย “คำพูด” ที่ประกาศออกมาจาก ศบค. อย่างที่เห็นและเป็นอยู่

วันนี้ ก็ได้แต่ส่งสาร “บุคลากรทางการแพทย์” ที่ต้องทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง แถมยังเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานจนติดเชื้อและล้มตายกันไปหลายราย

ที่ต้องตระหนักให้มากก็คือ เวลานี้ “อารมณ์ร่วมของสังคม” ดูเหมือนจะไม่ศรัทธาใน “รัฐบาล 3 ลุง” เสียแล้ว จะทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะฉะนั้นต้อง “แก้เกม” ด้วยการทำอะไรสักอย่าง แต่จะเป็น “อย่างไร” นั้น ไปคิดกันเองเถอะพ่อเจ้าประคุณทูลหัว



ไปที่เรื่องอื่นกันบ้าง เริ่มจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนจิตอาสา 9 ชุมชน จัดตั้ง Community Isolation “ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด” จำนวน 170 เตียง เพื่อลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ผ่านเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ นำมาปรับปรุงและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.นริมลลย์ นิละไพจิตร และ มาสฉวี วัฒนไชย ตัวแทนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมถ่ายภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ตามต่อด้วย นายศรัณย์ ศตะนาวิณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล ผ่านโครงการ “ทิ้ง...ให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” ของซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมีนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และสื่อ



ประชาสัมพันธ์แก่ธนาคาร เพื่อนำไปจัดตั้งที่อาคารสำนักงานของกรุงศรีและบริษัทในเครือ เป็นการขยายช่องทางจัดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังส่งเสริมความร่วมมือและผสานความเชี่ยวชาญกับพันธมิตรเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ชินเน็ค เมื่อเร็วๆ นี้



และปิดท้ายกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) นำโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ นายชาญวุฒิ อำนวนสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมอบอาหารจำนวน 600 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมช่วยเหลือประชาชนในชุมชนกับแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องกักตัวโดยการส่งมอบอาหารผ่านทางมูลนิธิคลองเตยดีจัง และมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพ (Bangkok Community Help Foundation) ทั้งนี้ทาง กทปส. หนึ่งในองค์กรภาครัฐขอร่วมส่งกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกับแคมป์คนงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ณ โถงอาคารหอประชุม กสทช. เมื่อเร็วๆ นี้ ■

พบกับใหม่สัปดาห์หน้าครับ

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15840

Col.Inch: 18.84 Ad Value: 29,202

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สนับสนุน

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 87,606

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



สนับสนุน - ศรัณย์ ศตะนาวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ “ทิ้ง...ให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” ของซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมี สุวิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์และสื่อประชาสัมพันธ์แก่นาคาร ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ซินเน็ค เมื่อเร็วๆ นี้